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Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að lækka gjald fyrir skólamáltíðir um 
þriðjung 
 
Það er mikilvægt að börn sitji við sama borð þegar kemur að grunnþörfum eins og að fá að 
borða. Efnahagsstaða foreldra er misjöfn. Sumir foreldrar hafa ekki efni á að kaupa 
skólamáltíðir fyrir börn sín. Eina leiðin til að tryggja að ekkert barn sé svangt í skólanum er 
að stuðla að því með öllum ráðum að foreldrar þeirra hafi ráð á að kaupa handa þeim 
skólamáltíðir. Börnum á ekki að vera mismunað vegna fjárhagsstöðu foreldra þeirra. Fordæmi 
er nú þegar fyrir lækkun gjalds skólamáltíða í öðrum sveitarfélögum og ætti Reykjavík ekki 
að láta sitt eftir liggja. Áður hefur Flokkur fólksins lagt fram tillögu um fríar skólamáltíðir en 
sú tillaga var felld á fundi skóla- og frístundaráðs í ágúst. Borgarfulltrúi Flokks fólksins gerir 
sér grein fyrir að aðgerð af þessu tagi mun lækka tekjur skóla- og frístundasviðs um meira en 
1 milljarð kr. á ári sem er vissulega stór biti af öllum tekjum sviðsins. Í stað þess að fara í 
sparnaðaraðgerðir innan sviðsins er það ábyrgð borgarinnar að forgangsraða í fjárreiðum 
borgarinnar og í þessari tillögu er Flokkur fólksins að legga til að borgin forgangsraði 
fjármunum í þágu barnanna. 


